

ที่ พม ๐๕๐๕/๑๑ ๕๔



กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
๒๕๕ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความเห็นชอบระเบียบฉบับที่ ๒๗ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายค่าบริการสำหรับกิจการทั่วไปสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ้างถึง หนังสือเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ มค ๕๒๐๑๑/๑๓๐๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลเมืองมหาสารคาม แจ้งว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ฝากเงิน
จ.ก.ส. จังหวัดมหาสารคาม ขอความเห็นชอบระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ฝากเงิน จ.ก.ส.
จังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๒๗ ว่าด้วย ค่าบริการสำหรับกิจการทั่วไป โดยขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าบริการ
ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์พิจารณาแล้ว กรณีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ผู้ฝากเงิน จ.ก.ส. จังหวัดมหาสารคาม ขอความเห็นชอบระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ฝากเงิน จ.ก.ส.
จังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๒๗ ว่าด้วย ค่าบริการสำหรับกิจการทั่วไป โดยขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าบริการ
ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากสมาคมฯ มีความจำเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาแนะนำ หรือต้องประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งส่วนราชการและเอกชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานระหว่างสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ร่วมกัน ปรากฏรายละเอียดตามบันทึกการตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ
สมาคมฯ นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จึงเห็นสมควรให้ความเห็นชอบค่าใช้จ่ายที่เป็น
ค่าบริการของสมาคมฯ โดยให้จ่ายเป็นค่าอาหารมื้อละไม่เกิน ๑๒๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) วันละไม่เกิน
๑ มื้อต่อคน และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มมื้อละไม่เกิน ๕๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ต่อคน และคนละไม่เกิน
๒ มื้อต่อวัน ภายในวงเงินไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามข้อ ๕ (๑๔)
ของประกาศกระทรวงฯ โดยสมาคมฯ ไม่จำเป็นต้องวางระเบียบดังกล่าว ทั้งนี้ ให้สมาคมฯ ส่งสำเนาเอกสาร
การลงทะเบียนของบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมหรือประสานงาน ต่อนายทะเบียนฯ ประจำท้องที่
ในทุกเดือนที่มีการใช้จ่ายเงินค่าบริการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอุษณี กังวารจิตต์)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

โทร. / โทรสาร ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๔๙